





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
13 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</p>	
<p><b>1.จำนวนครอบครองยาบ้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (khaoja, sanook)          -รายการ คุยทะเลตุรามา ช่องข่าวเวิร์คพอยท์ ได้เชิญ 3 อดีตดาวสภาฯ “เอ๋-เต้-สิระ” ที่มาให้คะแนนรัฐบาลเศรษฐา ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 พ.ย.66 โดยคุณเอ๋ ปาริณา ไม่เห็นด้วย กรณี นายชลงาน ศรีแก้ว รมว.สร. เตรียมออกกฎกระทรวง สาธารณสุขฉบับใหม่ให้ผู้ครอบครองยาบ้าไม่เกิน 10 เม็ดเป็นผู้เสพ และต้องรับได้รับการบำบัดในฐานะผู้ป่วย แสดงว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มาปราบยาเสพติด แต่มาส่งเสริม ถ้าจะประกาศสงครามกับยาเสพติด ต้องบังคับใช้อย่างจริงจัง เด็ดขาด และมีความเหมาะสม ควรไล่ รมต.ชลงานออกจากตำแหน่ง มองว่ารัฐบาลทำเพราะต้องการโชว์ผลงาน เพราะถ้าปีหน้ากฎหมาย 10 เม็ดออกมาสำเร็จ ยอดผู้ค้าก็จะลดลง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด linetoday ch3)          - แอดมิน เพจ บ้านดุงอัปเดต รับแจ้งจาก น.ส.หนู โทรขอความช่วยเหลือให้รับพ่อและแม่ที่อายุมากและพิการ จากบ้านโนนหอมเดชอุดม ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุตรธานี ไปส่งรถตู้เพื่อจะเดินทางมากรุงเทพฯ หลังลูกชายคนเดียวเกิดอาการหลอน ยา ถือมิดไล่ฆ่าจนพ่อและแม่อยู่บ้านไม่ได้ โดยชาวบ้านบอกว่า นายประสิทธิ์ ลูกชายของสองตายาย เมายาบ้าหนักอาละวาด ถือมิดจะฆ่าพ่อและแม่ที่พิการเป็นประจำ มานานแล้ว วันนี้นายประสิทธิ์คั่งและหลอนยา ชี้ จยย.รอบหมู่บ้าน ร้องตะโกนบอกว่า ดีใจมียาบ้าแค่ 5 เม็ดแม่จะถูกจับแต่ก็ไม่ถูกดำเนินคดี เป็นแค่ผู้ป่วย ตอนนี้อยู่บ้านเดือดร้อน วอนเจ้าหน้าที่จัดการยาบ้าให้สิ้นซาก</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p><b>บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, Hfocus)          - นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เลขาธิการ คกก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ เผยความคืบหน้าการเดินบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ว่า ในที่ประชุมได้ให้ 4 จังหวัดนำร่องรักษาทุกที่ทุกสังกัด ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี และนราธิวาส มารายงานความคืบหน้าต่าง ๆ เห็นได้ว่า มีความพร้อมกว่า 80% แล้ว จะทดลองระบบเป็นระยะๆ ในช่วงต้นเดือน ธ.ค. เชื่อว่าวันที่ 8 ม.ค. 2567 ที่เริ่มนำร่องจะประสบความสำเร็จ โดยได้กำชับเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ และพิจารณาจังหวัดที่จะดำเนินการระยะที่ 2 ซึ่งอาจเริ่มได้ในเดือน มี.ค.67 ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายว่าข้อมูลทั้งระบบครบสมบูรณ์แบบภายใน 1 ปี</p>	
<p><b>สมัชชาสุขภาพจิตนิสิตนักศึกษา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์          - นพ. ชลงาน ศรีแก้ว รมว.สร. เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบวัยรุ่นเยาวชนมีปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น สร. จึงได้จัดตั้งโครงการสมัชชาสุขภาพจิตนิสิตนักศึกษา สายวิทยาศาสตร์สุขภาพและเยาวชน เพื่อร่วมส่งเสริม ป้องกัน ดูแลและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต เพื่อส่งผลดีต่อการลดความรุนแรงและการใช้ชีวิตในอนาคต เชิญชวนประชาชนร่วมแลกเปลี่ยน สร้างทางเลือก ค้นหาแนวทางแก้ไข พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ทำให้เกิดสุขภาวะในกิจกรรมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ในวันที่ 21 - 22 ธ.ค. 66 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ</p>	
<p><b>ค่าเสียหายโควิด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์ (hfocus, มติชน)          -นพ.โอบาส การย์กวิพงษ์ ปลัด สธ. เผยความคืบหน้าการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสียหายโควิด 19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีบุคลากรนอกสังกัด สธ. คือ หน่วยบริการสังกัดมหาวิทยาลัย และรพ.เอกชน ร้องเรียนในสังคมออนไลน์ว่า ยังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนของเดือน ก.ค. 64 ถึงครั้งแรกของเดือน มิ.ย.65 ว่า ที่สธ.ยังเบิกจ่ายให้ไม่ได้ เพราะส่งหลักฐานไม่ครบ เช่นบางกรณีไม่มีหลักฐานผลการตรวจโควิด 19 ของผู้ป่วย ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าปฏิบัติงานด้านหน้า ก็ไม่สามารถเบิกจ่ายให้ได้ เพราะกรมบัญชีกลางต้องตรวจสอบข้อมูลนี้ด้วย จึงต้องทำหนังสือส่งไปที่หน่วยงานเพื่อขอข้อมูลให้ครบถ้วน ปัญหาที่ล่าช้าไม่ใช่เพราะ สธ. แต่อยู่ที่ต้นสังกัดของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ถ้าหลักฐานครบ เราทำให้อยู่แล้ว ยิ่งถ้าทำเร็ว สธ.ก็จะได้ของบก่อนใหม่ได้เร็วขึ้นด้วย</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเงินค่าตอบแทนเสียหายโควิด 19 ของหน่วยงานนอกสังกัด สธ. วงเงิน 1,633.19 ล้านบาท ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 ก.ย.66 ระบุว่า เบิกจ่ายไปเพียง 14.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.91 ยังคงค้างเบิกถึง 1,618.25 ล้านบาท</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ซึ่งกองคลัง สป.สธ. ได้กั้นเงินเหลือมอบปีเพื่อให้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2567 หลังเบิกจ่ายค่าเสียหายภัยลื้อตื้นี่เสร็จสิ้น จึงจะเสนอกรม.ให้พิจารณาจัดสรรงบลื้อตื้นี่สุดท้ายที่ยังค้างอยู่ คือ ช่วงครึ่งเดือนหลังมี.ย.-ก.ย.65 วงเงิน 3,745 ล้านบาทได้</p>	
<p><b>โรคไม่ติดต่อเรื้อรังคนทำงานตายก่อนวัย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, มติชน, ผจก., amarintv, onbnews, opt-news, bangkokbiznews, thebangkokinsight, fm91bkk, hfocuse, newtv, sondhitalk)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และประธานคณะกรรมการ MIU (MOPH Intelligence Unit) เผยผลการศึกษาพบคนไทยสูญเสียปีสุขภาวะรวมกว่า 18.5 ล้านปี ส่วนใหญ่จากการตายก่อนวัยอันควร จากการบาดเจ็บทางถนน โรคหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวาน โดยเฉพาะวัยทำงานทั้งชายและหญิง เสนอให้เป็นวาระเร่งด่วนในการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุและโรคไม่ติดต่อ พร้อมคัดกรองผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว</p>	
<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (thaipbs, hfocuse, citynewsthai, ch7)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิรติหัตถยากร รก.แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยตั้งแต่เดือนม.ค. -สิ้นต.ค.66 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 1.2 แสนราย ล่าสุดจากการสำรวจลูกน้ำยุงลายพบว่าวัดยังเป็นสถานที่ที่มีดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงสุด ซึ่งในช่วงหลังออกพรรษามีเทศกาลบุญที่มีการรวมตัวของประชาชน เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า และลอยกระทง อาจเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นได้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับภาคประชาสังคมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p>	
<p><b>วันแห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocuse, mcot)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกรมควบคุมโรค ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวเนื่องในวันแห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก World Immunization Day 2023 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กทม. เร่งขับเคลื่อนแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตั้งเป้าประชาชนในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมในทุกช่วงวัย เพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น วัคซีนพื้นฐานในเด็กเล็ก และวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก</p>	
<p><b>รพ.ราชวิถีเปิด "คลินิกส่งเสริมการมีบุตร"</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(newstv. thecoverage)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลราชวิถี ได้จัดให้มีคลินิกส่งเสริมการมีบุตร โดยมุ่งเน้นให้บริการเชิงรุกในคู่สมรสที่เพิ่งแต่งงานเป็นหลัก เนื่องจากอายุไม่มากเกินไป มีสุขภาพที่ดี และมีโอกาสที่จะมีบุตรที่มีคุณภาพ ส่วนการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก สามารถเข้ารับบริการที่คลินิกรักษาผู้มีบุตรยากของทางโรงพยาบาลได้</p> <p>ด้าน นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า รพ.ราชวิถีได้จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพของคลินิกส่งเสริมการมีบุตร ฟรี! จำนวน 50 คู่ โดยจะมีการตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ และพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ ทั้งนี้คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก รพ.ราชวิถี ได้ย้ายมาเปิดดำเนินการที่ชั้น 6 อาคารทศมินทรราชธิราช และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร” สำหรับให้บริการตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากที่ครอบคลุมทุกระดับ และเปิดให้บริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตร เพื่อเตรียมตัวคู่สมรสให้มีความพร้อมในการมีบุตรในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย</p>	
<p><b>อย. ประกาศฉลากอาหารผสมทุกอย่าง ต้องแสดงฉลากเริ่มปี 68</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptv, topnews)</p> <p>- มลฤดี โพธิ์อินทร์ รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรม สภาองค์กรของผู้บริโภค (สภาผู้บริโภค) อัปเดตข้อมูลผ่านเพจ Facebook โดยระบุว่า อย. ได้ออกประกาศ สธ. (ฉบับที่ 431) พ.ศ. 2565 เรื่อง อาหารที่ได้สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และประกาศ สธ. (ฉบับที่ 432) พ.ศ. 2565 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ฉบับใหม่ขึ้นมา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 2568 เป็นต้นไป ทุกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของจีเอ็มโอต้องแสดงฉลาก หากพบเห็นมีการใช้ฉลากแบบเก่า แจ้งเบาะแสที่สายด่วน อย. 1556</p>	
<p><b>วัคซีน HPV</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สื่อเพิ่มเติม เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ประชาไท)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยภายหลังร่วมกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับกลุ่มเป้าหมายว่า สปสช. ได้สนับสนุนงบฯ จัดหาวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก เพื่อเตรียมฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการนี้ จำนวน 1.9 ล้านเข็ม ทั้งนี้ เป็นวัคซีนที่ สปสช. ได้จัดหาไว้บางส่วนอยู่แล้วประมาณ 4 แสนเข็ม และยังมีวัคซีนที่ภาคเอกชนมอบให้กับ สป. เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนอีกจำนวนประมาณ 8 แสนเข็ม ขณะเดียวกัน ในเดือนธันวาคมนี้ จะมีวัคซีนที่จัดหาเพิ่มเติมอีกประมาณ 7 แสนเข็ม ซึ่งรวมแล้วเพียงพอต่อการขับเคลื่อนโครงการตามเป้าหมายได้แน่นอน และยังสามารรถเก็บตกกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นด้วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnn, true)</p> <p>- รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ เผยอาการไข้หนาวเป็นสัญญาณบ่งบอกโรคไตขวาเสื่อม เป็นข้อมูลเท็จ อาการดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นสัญญาณบ่งบอกโรคไตขวาเสื่อมแต่อย่างใด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., antifakenewscenter)</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เผยตีมน้ำไบบ่่านางช่วยรักษาโรคมะเร็ง เป็นข้อมูลเท็จ ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาในด้านการรักษาโรคมะเร็งนั้น ยังคงเป็นเพียงการศึกษาระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการ และยังไม่มีความหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าไบบ่่านางสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้</p>	
<p><b>สภช.แจงมอบปริญญาคุณกัญชื้อบัตกิตติมศักดิ์ให้ออดีต รมว.สธ.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดี สภช. กล่าวถึงกรณีทีสถาบันพระบรมราชชนกมีมติเอกฉันท์มอบปริญญาสาธาณสุขศาสตรคุณกัญชื้อบัตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2566 ให้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มท. อดีต รมว.สธ. ว่า ช่วงทีนายอนุทินเป็น รมว.สธ. ได้ลงนาม MOU ร่วมกับ ศธ. ทำโครงการ สภช.สัญจร เดินทางไปแนะแนวนักเรียนทั่วประเทศกว่า 2,360 แห่ง สร้างความเสมอภาคให้กับนักเรียนทุกคนในการเข้ามศึกษาใน สภช. สาขาพยาบาลศาสตร์ ซึงเป็นครั้งแรกทีทุกโรงเรียนในระดับอำเภอได้เข้ามาเรียนในสถาบันฯ</p>	
<p><b>บอร์ด สปสช. เพิ่มยารักษามะเร็งเต้านมระยะลุกลาม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สื่อเพิ่มเติม เว็บไซต์ The Journalist Club</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ในฐานะประธาน บอร์ด สปสช. เมื่อวันที 6 พ.ย. ทีผ่านมา มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมรายการยาโรบอซิคลิบ เข้าไปอยู่ในแผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีจำเป็นตามโครงการพิเศษ เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมมอบหมายให้ สปสช. ติดตามและรายงานการเข้าถึงยา และการใช้ยาโรบอซิคลิบ ต่อบอร์ด สปสช.</p>	
<p><b>ผลสำรวจคนไทยกินหวานน้อยลง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- Line Man Wongnai เผยผลลัพธ์จากความร่วมมือกับกรมอนามัย สธ. ผลักดันเมนูสุขภาพ ภายใต้โครงการหวานน้อยสั่งได้ สุราอาหารบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี สนับสนุนให้ร้านเพิ่มตัวเลือกระดับความหวานในเมนูเครื่องดื่ม สามารถช่วยลดการบริโภคน้ำตาลของคนไทยไปกว่า 10 ตัน ภายใน 10 เดือนนับจากเริ่มโครงการ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้นคนไทยมีการบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยสูงถึง 25 ซ่อนชา/วัน มากกว่าที WHO กำหนดไว้ถึง 4 เท่า ซึงเพิ่มโอกาสเสี่ยงเกิดโรคเรื้อรัง ทั้งโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดหัวใจ สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก</p>	
<p><b>แพทย์ใช้ทุน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-ศ.คลินิกนพ.อำนาจ กุศลานันท์ อดีตนายกแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ความเสี่ยงและความยากลำบากของแพทย์ใช้ทุน ซึงการถูกฟ้องคดีอาญาเมื่อรักษาผู้ป่วยแล้วเสียชีวิต การถูกไล่เบียดเมื่อ สธ.แพ็คดีแพ่งต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ป่วยหรือทายาทในกรณีมีผู้ป่วยเกิดภาวะไม่พึงประสงค์หรือเสียชีวิตในการตรวจรักษาของแพทย์ ปัญหาในการสอนงานจากรุ่นพี่และทำงานร่วมกับรุ่นพี่ การถูกทำร้ายหรือคุกคามจากผู้ป่วยหรือญาติจากความกดดันภาระงานทีมากเกินไป การถูกร้องเรียนต่อแพทยสภาเรื่องมาตรฐานการรักษาเนื่องจากขาดความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการตรวจรักษาทำให้เกิดภาวะไม่พึงประสงค์ ขอให้ผู้บริหาร สธ. แก้อไข เพื่อลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยทีสุด มิฉะนั้นอาจไม่เหลือแพทย์ใช้ทุนทำงานให้ สธ.</p>	
<p><b>การขึ้นเงินเดือนข้าราชการ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการอยู่ในความสนใจของสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ได้ปรับฐานเงินเดือนมาตั้งแต่ปี 2558 ซึงขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ 8% ขณะที่รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายเงินเดือนข้าราชการระดับปริญญาตรี 25,000 บาท นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกฯและรมว.ก.ต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ศึกษาความเป็นไปได้การขึ้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างรัฐ เพื่อรายงาน ครม. รับทราบภายในเดือน พ.ย.66</p>	
<p><b>ทวดป่วยทางจิต ทำร้าย-ล่ามโซ่หลาน 8 ขวบ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3, amarintv, linetoday, khonkaenlink)</p> <p>- จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก เป็นหนึ่ง ได้โพสต์คลิป ทวดล่ามโซ่เด็กพร้อมกับทำร้ายร่างกายตลอดทาง จากนั้นมีพลเมืองดีเข้าช่วยเหลือเด็ก ซึงทวดใช้แรงงานเด็กเก็บขวดขาย ส่วนพ่อแม่ของเด็กติดยา ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ ทำให้เด็กมีอาการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หวาดระแวงและพุดจาไม่รู้เรื่อง โดยประธานกลุ่มเป็นหนึ่งในได้ติดต่อเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กขอนแก่นรับตัวเด็กไปดูแล เพื่อพาไปตรวจร่างกายและตรวจสุขภาพจิต รวมทั้งจัดการเรื่องการเรียน ส่วนทวดคีนี่จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้า และจะประสาน รพ.ไว้ หากเกิดอาการคลุ้มคลั่ง</p>	